

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมรองรับนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเสรีในปี พ.ศ. 2558
ด้วยการจัดประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารงานขนส่งทั่วประเทศ

นายเทียน โชติงพีร์เพียร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก
เตรียมจัดอบรม “โครงการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารงานขนส่ง” เพื่อเตรียมความพร้อมของนัก
บริหารงานขนส่ง ในการเป็นนักบริหารมืออาชีพ มีความรอบรู้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับการแข่งขันและ โลจิสติกส์ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเสรีในปี พ.ศ. 2558 ตลอดจนรองรับผลกระทบต่อประเทศไทยใน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพร้อมที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2
กันยายน 2554 ณ โรงแรมเมฆาวัลย์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

นายเทียน โชติงพีร์เพียรเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมาณ 100 คน โดยหัวข้อการอบรม นอกจากจะเน้นการเตรียม
ความพร้อมเกี่ยวกับนโยบายด้านการขนส่งและ โลจิสติกส์ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนแล้วยังมีหลักสูตร 9 Q's สำหรับนักบริหารสมัยใหม่ เพื่อสร้างนักบริหารงานขน
ส่งของกรมการขนส่งทางบกให้เป็นมืออาชีพ มีความรอบรู้และต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
รวมทั้งหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาในเชิงจริยธรรมที่เกิดขึ้นในระบบราชการ
เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงในการบริหารงานที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาดว่า การประชุมผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกในครั้งนี้จะทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ของกรมการขนส่งทางบก ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติภารกิจ และพันธกิจ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อมุ่งให้การขนส่งทางถนนของไทยสู่มาตรฐาน
สากล มุ่งมั่นพัฒนางานด้านการจัดระเบียบการขนส่งทางถนนพร้อม ๆ กับการพัฒนางานด้าน
บริการประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กรมการขนส่งทางบกได้รับ “รางวัลคุณภาพ
การให้บริการประชาชน” จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เป็นระยะ
เวลา 8 ปีติดต่อกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการประชาชน

เจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่งทั่วประเทศ รองรับนโยบาย
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และการเปิดเสรีในปี พ.ศ. 2558

นายเทียน โชติ จงพีร์เพ็ชร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้จัด “โครงการประชุมเชิงวิชาการผู้บริหารงานขนส่ง ประจำปี 2554” เพื่อพัฒนานักบริหารระดับสูง ให้มีความรอบรู้ทันต่อสถานการณ์บ้านเมือง รองรับการเปลี่ยนแปลงและเอื้อต่อการพัฒนาระบบราชการ และพร้อมที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยกำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2554 ณ โรงแรม เมทราลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มุ่งมั่นพัฒนางานด้านการจัดระเบียบการขนส่งทางถนนพร้อม ๆ กับการพัฒนางานด้านบริการประชาชน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กรมการขนส่งทางบก ได้รับ “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เป็นระยะเวลา 8 ปีติดต่อกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการประชาชน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักบริหารงานขนส่งในการเป็น นักบริหารมืออาชีพ กรมการขนส่งทางบกจึง นายเทียน โชติกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมาณ 100 คน โดยมีหลักสูตรการประชุมเกี่ยวกับ หลักสูตร 9 Q’s สำหรับนักบริหารสมัยใหม่ เพื่อสร้างนักบริหารงานขนส่งของกรมการขนส่งทางบกให้เป็นมืออาชีพ มีความรอบรู้และต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และสามารถลดความเสี่ยงในการบริหารงานที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมความพร้อมด้านการขนส่งและ โลจิสติกส์ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเสรีในปี พ.ศ. 2558 ตลอดจนรองรับผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีต่อประเทศไทย รวมทั้งเพื่อรับทราบทิศทางการบริหารงานของกรมการขนส่งทางบก ที่สอดคล้องนโยบายภาครัฐ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งให้การขนส่งทางถนนของไทยสู่มาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามนโยบายปีแห่งความปลอดภัยเพื่อให้ “คมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุข” อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวในที่สุดการประชุมผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกในครั้งนี้จะทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของกรมการขนส่งทางบก ได้รับทราบแนวทางในการปฏิบัติงานของกระทรวงคมนาคม ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานภารกิจ และพันธกิจ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประเทศชาติ